



Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam & Cộng Đoàn Truyền Giáo Các Thánh Tử Đạo VN



CHÚA NHẬT LỄ PHỤNG SINH

Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô

"Chúa đã sống lại!" Đúng thế, Ngài thực sự đã sống lại. Alleluia! Chúng ta cùng nhau đi vào thế gian và công bố tin vui Phục Sinh!

Với tấm lòng chân thành, tôi cầu xin cho từng người một và toàn gia đình Anh chị Em muôn ơn lành trong Mùa Phục sinh vui vẻ và thánh thiện này. Chúa Kitô thực sự đã sống lại và chúng ta không còn sợ chết nữa. Ánh sáng của Chúa Kitô đã đến trong thế gian và cuộc sống của chúng ta, khiến chúng ta được đầy ân sủng và đầy sức sống thần linh.

Khi tôi nghĩ đến Lễ Phục Sinh đầu tiên của tôi với Anh Chị Em, tôi không thể cảm ơn Anh Chị Em đủ về tất cả những gì Anh Chị Em đã làm cho giáo xứ của chúng ta. Tôi rất sung sướng vì tôi được ở đây với Anh Chị Em để cử hành Thánh Lễ Phục Sinh. Tôi tin rằng Anh Chị Em là người được Phục Sinh. Chúng ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều thử thách cá nhân trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chúng ta biết, chúng ta có đức tin mạnh mẽ trong Chúa Giêsu Kitô, Ngài ở với chúng ta để giúp chúng ta, Ngài đi với chúng ta và khi cần thiết, Ngài đưa chúng ta tiến về phía trước.

Thực sự là một vinh dự cho tôi khi tôi đến thăm Anh Chị Em trong bệnh viện và ngồi với Anh Chị Em trong nhà Anh Chị Em uống trà. Sức sống và chúng từ của Anh Chị Em đã giúp tôi cảm nghiệm được những mâu thuẫn của sự chết và sự sống lại. Anh Chị Em chia sẻ những câu chuyện, những đau đớn và khổ nhục cũng như những niềm vui mà Anh Chị Em đã trải qua, và tôi rất vinh dự là bạn của Anh Chị Em. Qua việc chăm sóc và tình bạn, chúng ta, cả hai đều thấm sâu vào mối liên hệ với Chúa Kitô và với nhau.

Tôi nhìn thấy những dấu hiệu to lớn của hy vọng và của sự chữa lành khi chứng kiến Anh Chị Em đem tình yêu của Thiên Chúa đến cho người xung quanh. Tôi tin rằng chúng ta cần phải đồng hành với nhau, hỗ trợ nhau và nhận ra mỗi ngày chúng ta vẫn cần tình yêu Thiên Chúa và sự chữa lành. Chúng ta không còn phải sợ bóng tối nữa, bởi vì Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết. Ánh sáng của Ngài thì tươi sáng và không thể bị dập tắt. Ngài yêu thương chúng ta.

Trong Mùa Phục Sinh Thánh này, tôi cầu xin cho Anh Chị Em trở thành một dân dũng cảm: một dân tự hào bước đi trong ánh sáng của Chúa Kitô. Là một người dân của Chúa, chúng ta đã được củng cố bởi Đức Kitô, và chúng ta cũng phải chịu đựng và giúp đỡ anh chị em của chúng ta. Chúng ta phải là ánh sáng cho thế giới và muối để ướp hương vị cho cuộc đời của chúng ta. Tóm lại, chúng ta phải là một người theo Chúa Kitô đích thực. Ước gì Anh chị Em được trở nên ánh sáng của Chúa Kitô và chia sẻ ánh sáng của Chúa Kitô hôm nay cho người khác!

Từ thứ Ba tới thứ Năm (mùng 02-04 tháng 4), cha sẽ đi thăm gia đình và sẽ trở lại vào thứ Sáu. Sẽ không có lễ trong những ngày này. Xin quý vị gọi vào văn phòng và để lại lời nhắn. Cô Hương sẽ trả lời cho quý vị.

Chúc mừng Phục Sinh

Fr. Hanh Van Tran, OMI
Cha Xứ

Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam

Phone: (905) 544-7011
Email: ourladyvn@gmail.com
1393 Cannon St. East,
Hamilton, ON, L8H 1W2

PHÉP MÌNH THÁNH CHÚA/PHÉP THÊM SỨC:

Sau cuộc trò chuyện giữa Cha Hạnh và Cha Janusz (Cha xứ của St. Anthony of Padua parish), 2 cha đã quyết định tổ chức ngày rước lễ lần đầu và chịu phép thêm sức cho các em ở 3 giáo xứ tại St. Anthony. Nếu quý vị phụ huynh có thắc mắc, xin liên lạc với cha xứ. Năm tới, các em sẽ nhận phép Mình Thánh Chúa tại giáo xứ của mình.

Phép thêm sức: ngày 24 Tháng 4, lúc 7:00pm
Rước Lễ lần đầu: 05 Tháng 5, lúc 10:30am

St. Anthony of Padua Parish
165 Prospect Street North
Hamilton, ON
Phone: 905 544-3327



DÂNG HOA

Chúng tôi sẽ tiếp tục tập cho các cháu sau thánh lễ Chúa Nhật 31/03/2013. Sẽ có đồ ăn nhẹ cho các em trước khi tập. Xin đón các em lúc 1:15pm. Trường hợp không đưa đón các em được chúng tôi sẽ phụ trách.

ĐÓNG GÓP CHO ĐẤT THÁNH

Đóng góp cho Holy Land sẽ thâu trong tuần 31/03/2013. Nếu quý vị quên, xin mang theo tuần sau. Chúng tôi sẽ gửi cho giáo phận sau.

ĐÓNG GÓP GẦN ĐÂY

Ngày 24/03/2013

Giáo Xứ ĐMVN

Tiền ngoài phong bì \$ 404.00

Tiền trong phong bì \$ 1050.00

— \$ 1,454.00

Tổng cộng tiền thu góp cho Mùa Chay \$5,214.00

Ngày 24/03/2013

Cộng Đoàn Truyền Giáo CTTĐVN

Tiền ngoài phong bì \$ 403.25

Tiền trong phong bì \$ 331.00

\$ 734.25

Tổng cộng tiền thu góp cho Mùa Chay \$2,910.00

** Xin quý vị có gắng dùng phong bì để chúng tôi dễ dàng ghi sổ sách cũng như làm kế toán.

ĐỜI SỐNG BÍ TÍCH

SỰ KHỞI ĐẦU CỦA ĐỜI SỐNG ĐỜI SỐNG BÍ TÍCH

Xưng tội và Rước Lễ lần đầu, Phép Thêm Sức:

Ghi danh sẽ bắt đầu trong Tháng 9. Nếu quý vị có con em chuẩn bị xưng tội và rước lễ lần đầu (thông thường lớp 2) hoặc nhận Phép Thêm Sức (thông thường lớp 7) trong năm nay, xin vui lòng gọi cho văn phòng giáo xứ và chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị.

PHÉP RỬA TỘI:

Chuẩn bị cho bí tích rửa tội là điều cần thiết. Cần các bậc cha mẹ và ít nhất một người đỡ đầu có mặt. Xin vui lòng gọi cho văn phòng giáo xứ để ghi danh. Cha xứ sẽ hướng dẫn trong 3 tuần trước ngày rửa tội.

HÔN PHỐI:

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ ít nhất là 9 tháng trước ngày thành hôn. Lớp Giáo Lý hôn nhân sẽ được tổ chức mỗi năm một lần, vào Tháng 2 và Tháng 3. Lớp học chỉ dành riêng cho các thành viên trong giáo xứ.

PHÉP GIẢI TỘI:

Cha sẽ ngồi tòa trước 1 giờ Thánh Lễ Chúa Nhật.

NGƯỜI ĐAU ỐM

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho những người đau ốm có tên dưới đây được sớm bình phục:

Anh Liêm Ông Nguyễn Văn Quang
Ông Nguyễn Văn Nghĩa Chị Nguyễn Thị Thanh Loan
Cháu Trịnh Đức Huy

Những người bệnh nhân đau ốm trong gia đình muốn đón nhận Mình Thánh Chúa, xin liên lạc với văn phòng giáo xứ. Cha sẽ đưa tới nhà hoặc bệnh viện.

CHIA BUỒN

Giáo xứ xin chia buồn cùng gia đình cụ Maria Nguyễn Thị Hữu. Cụ thọ được 92 tuổi. Tang lễ sẽ cử hành ở nhà quàn:

Beckett Graves, 88 Brant Ave,
Brantford, ON
Phone: 519 752-4331



Live in such a way that those who know you but don't know God will come to know God because they know you!

GIÁO PHẬN HAMILTON



Chúa Nhật Phục Sinh 2013

Anh Chị Em trong Chúa Kitô thân mến,

Phục Sinh luôn luôn là lễ mừng về đời sống mới. Giữa bóng tối và sự chết, sự Sống Lại của Chúa Giêsu Kitô là lời hứa về đời sống mới. Chúng ta gắn bó với Ngài, chúng ta sẽ được chia sẻ với Ngài trong đời sống mới.

Mới đây, tôi đã cử hành tang lễ cho một người bạn thân cũ sau một thời gian dài bệnh hoạn. Vợ, gia đình, và bạn bè của ông đã đau đớn vô cùng trước sự ra đi của ông. Sự buồn bã trên gương mặt và nước mắt tràn khóe mi. Tuy nhiên, họ đã được an ủi bởi niềm tin rằng ông về với Chúa ở một nơi tốt đẹp hơn: không còn đau đớn, không còn khổ tâm, không còn nước mắt. Đó chính là niềm an ủi lớn lao.

Gia đình cũng được an ủi nhờ xác tín rằng "tình yêu thương không bao giờ kết thúc." Tình yêu của họ dành cho ông ta và, tình yêu của ông ta dành cho họ sẽ luôn luôn vượt qua cả cái chết. Lời cầu nguyện của họ đem lại ích lợi cho ông, và lời cầu xin của ông cũng hữu ích cho họ.

Trong lễ Phục sinh, chúng ta ca mừng cuộc sống trọn hảo vào tình yêu thương. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu Kitô là "Đấng đầu tiên sống lại từ cõi chết". Và chúng ta cũng tin rằng chúng ta sẽ được sống lại với Ngài; chúng ta "cùng thừa kế" với Ngài đời sống trọn hảo trong Thiên Chúa.

Bóng tối, tội lỗi và sự chết đe dọa, áp đảo chúng ta, chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng: chúng ta được thông phần trong lời hứa về đời sống mới. Đó là đảm bảo và niềm vui của chúng ta. Với niềm vững tin vào sự Phục Sinh, chúng ta hãy yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta!

Thân ái chào anh chị em trong Chúa Kitô Sống Lại và Mẹ Maria Vô Nhiễm.

Giám Mục Douglas Crosby, OMI
Giám Mục Địa Phận Hamilton